

Ngôi trường chan chứa yêu thương

Đi qua những ruộng rau, bãi ngô tươi tốt, dẫu tích bởi trận mưa lũ lịch sử do bão Yagi gây ra đã mờ dần, chúng tôi đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Y Can, huyện Trấn Yên giữa lúc giáo viên và học sinh nhà trường đang sôi nổi thi đua "Dạy tốt - học tốt" và rộn ràng luyện tập các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây cũng là dịp để mỗi em học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô, các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm đã dành tình yêu thương, quan tâm, chăm lo để các em có điều kiện học tập, rèn luyện vì tương lai tươi sáng.

Cô giáo Trần Thị Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường TH&THCS xã Y Can có 15 lớp, 494 học sinh học tại hai điểm trường Minh An và An Phú 2. Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm và tình yêu thương đối với các em học sinh của 29 cán bộ, giáo viên, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh học sinh, nhờ đó mà nhà trường đã có đầy đủ 15 phòng học, 5 phòng học bộ môn, nhà làm việc cùng các công trình phụ trợ khác, bảo đảm cho các em học sinh học tập và ăn ở bán trú tại trường. Điểm nổi bật của Trường TH&THCS Y Can trong những năm qua là phong trào thi đua "Hai tốt", đội ngũ



Bằng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, học sinh Trường TH&THCS Y Can đã có những bữa cơm chất lượng.

Năm học 2023 - 2024, tỷ lệ chuyển lớp của Trường TH&THCS Y Can đạt 99,6%; tỷ lệ chuyển cấp đạt 100%; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá và giỏi là 45,1% (THCS); tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc và nổi trội các môn học đạt 42,3%. Nhà trường cũng đã có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và các cuộc giao lưu học sinh tiểu học.

giáo viên thực sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tất cả vì học sinh thân yêu, phát huy đạo đức nhà giáo; đặc biệt là sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh nên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Năm học 2024 - 2025 vừa mới bắt đầu với bao kỳ vọng thì thiên tai ập xuống, vùng quê Y Can chìm trong biển nước,

nhiều hộ gia đình, nhiều hoa màu, vật nuôi, nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn hoặc bị hư hỏng. Thống kê cho thấy, trên 90% gia đình học sinh bị ngập nước, sạt ta luy và thiệt hại hoa màu, tài sản; nguy cơ nghèo đói, đã thất học, ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục đã hiển hiện trước mắt, tâm lý lo lắng bao trùm lên mọi người dân và những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục; càng khó khăn hơn khi đại bộ phận người dân Y Can, gia

đình học sinh là nông dân, trong khi phần lớn lúa tới kỳ thu hoạch đã chết hết, ruộng đồng cơ bản đã bị bồi lấp, ngập úng... Khó khăn là rất lớn nhưng không để trẻ thất học, đó là quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của ngành giáo dục và của cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Y Can. Trong thời khắc khốn khó bởi thiên tai, lũ lụt, đúng như những gì mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định: "... Chúng ta có tinh thần vượt khó vươn lên, chúng ta có truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, chúng ta có Đảng lãnh đạo..." các em học sinh Trường TH&THCS Y Can đã nhận được tình cảm yêu thương của các nhà hảo tâm đến từ mọi vùng quê trên cả nước, họ đã không quản đường sá xa xôi, với tấm lòng yêu thương, đùm bọc, nhường cơm, sẻ áo, nghĩa đồng bào cao cả, góp phần giúp nhân dân Yên Bái và người dân Y Can sớm vượt qua khó khăn. Thông qua Mặt Trận Tổ quốc, thông qua các tổ chức chính trị xã hội và ngành giáo dục, ngay sau khi nước rút, các nhà thiện nguyện đã liên hệ với nhà trường nắm bắt những hoàn cảnh khó khăn để động viên, chia sẻ. Kết quả đã có 23 đoàn thiện nguyện từ các tờ báo lớn, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm như: Báo Tuổi trẻ, Nhóm giáo viên Địa lý trẻ trung - yêu nghề toàn quốc, Tu viện Chơn Như; Quỹ từ thiện sống

xanh - Hà Nội... đã tới nhà trường, về tận nhà nhiều em học sinh để hỗ trợ cho các em học bổng, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp các em ổn định cuộc sống. Đến thời điểm ngày 10/11 nhà trường đã nhận được tấm lòng chia sẻ của các nhà tài trợ với số tiền gần 170 triệu đồng, 5 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh.

"Chúng ta phải có trách nhiệm với những tấm lòng hảo tâm của đồng bào cả nước, phải sử dụng tiền, hàng từ thiện một cách hợp lý, an toàn và đến thẳng các em học sinh" đó là ý kiến chỉ đạo của Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Y Can. Trên cơ sở đó, nhà trường đã xây dựng kế hoạch "Bữa trưa ấm áp" cho 100% học sinh cấp tiểu học giai đoạn 1 với 287 học sinh từ ngày 16/9/2024 đến hết ngày 30/10/2024. Giai đoạn 2 với 286 học sinh từ ngày 1/11/2024 đến hết ngày 30/11/2024. Nhà trường cũng đã cùng với các nhà từ thiện đến thăm hỏi, tặng quà, động viên 16 gia đình giáo viên bị lũ lụt, sạt lở đất, qua đó giúp các thầy cô vượt qua khó khăn, sớm ổn định nơi ăn chốn ở, yên tâm công tác. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục ổn định, thầy và trò trường TH&THCS Y Can lại hòa mình vào phong trào thi đua "Hai tốt" bởi ngôi trường chan chứa tình yêu thương.

LÊ PHIÊN

Bác bỏ luận điệu sai trái...

(Tiếp theo trang 1)

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả hệ thống chính trị vào cuộc thực thi quyền lực nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời luôn thống nhất trong lãnh đạo tổ chức thực hiện, nhằm góp phần bảo đảm quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Chủ trương đó không phải là khẩu hiệu suông, càng không phải là việc "đấu đá, triệt hạ phe cánh" như những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trước mỗi kỳ đại hội Đảng, các đối tượng chống phá lại đơm đặt, dựng chuyện và xuyên tạc rằng: "Ở Việt Nam quyền lực nhà nước không thuộc về nhân dân". Sự thật lịch sử và quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam đã bác bỏ, phủ nhận những luận điệu xuyên tạc, chống phá đó. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, thiết lập nên những thiết chế căn bản đầu tiên của một nhà nước dân chủ nhân dân - khởi đầu của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Điều 1 của Hiến pháp năm 1960 khẳng định tính chất của Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân: "Nhà nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo".

Trong suốt quá trình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân tổ chức, xây dựng hệ thống quyền lực ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh và thực

hành tư tưởng: "Nhà nước là nước dân chủ/ Bao nhiêu lợi ích đều vì dân/ Bao nhiêu quyền hạn đều của dân/ Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân/ Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân/ Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra/ Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên/ Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Như vậy, có thể thấy, từ những văn bản pháp lý đầu tiên của Nhà nước và người đứng đầu Nhà nước ta đã xác nhận, hệ thống chính trị XHCN nước ta luôn khẳng định chủ thể thật sự, chủ thể đích thực và chủ thể tối cao của Nhà nước và của tất cả quyền lực nhà nước là nhân dân. Điều này có nghĩa rằng, ở Việt Nam, quyền lực nhà nước có nguồn gốc từ nhân dân và cho dù bất cứ cơ quan, cá nhân nào nắm giữ thì quyền lực nhà nước cũng đều có nguồn gốc từ sự ủy quyền của nhân dân. Không có thứ quyền lực nhà nước nào có nguồn gốc tự thân, nằm ngoài sự trao quyền, ủy quyền của nhân dân. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và quyền lực nhà nước, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn chú trọng hiện thực hóa chủ trương "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. Những năm qua, trong đời sống chính trị - pháp lý ở Việt Nam, việc kiểm soát quyền lực nhà nước đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội được quan tâm tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước trong bộ máy hành pháp đã được đẩy mạnh, góp phần không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhất là vai trò, quyền làm chủ của nhân dân đã được bảo đảm thực thi thực chất, đầy đủ

theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng"... Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là kết quả thực hành tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa sáng suốt và rõ ràng, được định hướng bởi lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt, được Nhà nước Việt Nam hiện thực hóa trong các chính sách và luật pháp; được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thực thi hiệu lực và hiệu quả; được nhân dân và các đoàn thể chính trị-xã hội trực tiếp giám sát, tham gia, quản lý bằng những cơ chế, chính sách phù hợp. Như vậy, cả lịch sử hình thành nhà nước, xây dựng, hiến định những tư tưởng pháp quyền XHCN đầu tiên đến quá trình tổ chức hiện thực hóa, thực thi trong đời sống chính trị, xã hội và pháp lý; cùng với sự bổ sung, phát triển ở những giai đoạn tiếp theo cho thấy, ở Việt Nam quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.

Những luận điệu và thủ đoạn phản ánh sai lệch về quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay đều xuất phát từ những tổ chức, cá nhân chống cộng cực đoan, chống chủ nghĩa xã hội và cơ hội về chính trị. Động cơ và mục đích chính trị của họ cũng không ngoài mục đích phủ nhận thành quả của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong gần 80 năm qua. Những quan điểm, thái độ và hành động chính trị phản động, thù địch đó tất yếu sẽ bị thất bại, không chỉ bởi tất cả quyền lực của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện nay đã thuộc về nhân dân, mà còn bởi sự nhận thức chính trị của nhân dân Việt Nam hiện nay đã phát triển hơn hẳn những giai đoạn trước; đồng thời nhờ vào chính những thành quả cách mạng to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy trong thời kỳ mới.

B.T (Theo qdnd.vn)